

ทูนอนอกสร้างคอนโด-ผลิตเหล็ก ธุรกิจไทยรุกต่างประเทศ

ทูนอนอกสร้างคอนโด-ผลิตเหล็ก
ลงทุนในประเทศไทย ท่ามกลางเศรษฐกิจตกต่ำ วันที่ 3 มิ.ย. 2558 ที่ผ่านมาเพียงวันเดียว เกิดดีลร่วมทุน 2 ธุรกิจใหญ่ โดยบริษัทเดนย่า ซีบัส คอนสตรัคชั่น กลุ่มทุนรับเหมาก่อสร้าง ประเทศอิสราเอล ก่อตั้งมา 60 ปี ในแต่ละปีรับงานประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และเป็นบริษัทลูกของแอฟริกา อิสราเอล ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 1 ใน 3 รายใหญ่ของอิสราเอล ที่ก่อตั้งมา 80 ปี มูลค่างานต่อปีประมาณ 2.64 แสนล้านบาท

โรเน็น กีนส์เบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดนย่า ซีบัส คอนสตรัคชั่น ประกาศแผนธุรกิจ ว่า บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มเมเจอร์ฯ ตั้งบริษัท เอ็มดีซีฯ โดยในช่วง 3 ปีแรกที่เอ็มดีซีฯ จะเน้นรับเหมาโครงการภาคเอกชนโดยเฉพาะอาคารสูงตั้งแต่ปีละ 2-4 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานรวม 3,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างร่วมประมูลงานเอกชน 5 งาน คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านบาท หลังจาก 3 ปีนี้พร้อมเข้าร่วมประมูลงานโครงการเมกะโปรเจกต์ด้านการขนส่งของภาครัฐทุกรูปแบบ โดยอาจจะเป็นการจับมือกับกลุ่มผู้รับเหมาไทยรายอื่นๆ บริษัทมีความสนใจเข้ามาลงทุนธุรกิจรับเหมาสำหรับดีลบริษัท โกลบอล



หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1905 จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัท มิลล์คอนสเปเชียล สตีล โดยใส่เงินลงทุนในอุปกรณ์การผลิตเหล็กถลุงเกรดพิเศษรายแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเห็นความต้องการใช้ที่สูงมากของลูกค้าที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยและอาเซียน

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย คาดว่าจะมีการผลิตสูงถึง 3 ล้านคัน ในปี 2020 (ข้อมูลจาก CSM worldwide) จากปี 2557 มีการผลิตอยู่ที่ 1.88 ล้านคัน ทำให้

ความต้องการใช้เหล็กเกรดพิเศษในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จากประเทศไทยและเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย ปัจจุบันชิ้นส่วนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกิดจากการนำเข้าทั้งหมด โดยการผลิตเหล็กถลุงเกรดพิเศษนั้นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต โดยจะยกขีดจำกัดความสามารถการผลิตให้กับตลาดประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัท มิลล์คอนฯ กำลังศึกษาแผนการผลิต ซึ่งหนึ่งในลูกค้าที่มีความเป็นไปได้คือ Kobe CH wire ที่มีกำลังการผลิตประมาณ 5.4 หมื่นตัน/ปี และ Mahajak

kyodo มีกำลังการผลิต 3.24 หมื่นตัน/ปี

ขณะเดียวกัน บริษัทของไทยเองก็มองเห็นโอกาสการลงทุนในต่างประเทศเช่นกัน เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งซึ่งร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการที่อิรวากีและอุเอตะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตรวม 33 เมกะวัตต์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์ก่อสร้างโครงการที่อิรวากี จังหวัดฟุกุชิมะ กำลังการผลิต 22.68 เมกะวัตต์ หลังจาก

ที่ลงนามในสัญญาก่อสร้างมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท หรือประมาณ 2,000 ล้านบาท

“ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพมาก เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัท ราชบุรีรี มีเป้าหมายจะขยายการลงทุนให้ได้ราว 200 เมกะวัตต์” บริษัท ราชบุรีรี ระบุ

พงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราชบุรีรี กล่าว ว่า บริษัทมีเป้าหมายจะขยายการลงทุนให้ได้ราว 200 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างมูลค่าองค์กรให้เพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ และการพินิจเป็นพันธมิตรของทั้งสองกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในต่างประเทศ รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนอื่นๆ ในอาเซียนร่วมกันอีกด้วย

ด้านบริษัท เดิมโก้ ได้ใช้บริษัท ลูกคือ เดิมโก้ เดอร์ ลาว ลงนามสัญญาสัมปทานการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่รัฐวิสาหกิจน้ำประปาแขวงหลวงพระบาง อายุสัมปทาน 30 ปี บริษัทจะเริ่มงานก่อสร้างในเดือน ก.ค. 2558 เริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาในไตรมาสแรกปี 2559 โดยมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการประมาณ 900 ล้านบาท